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รายงานการประชุมประจ าเดือน 
โรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศร ครั้งที่ 8/2559  

ในวันอังคารที่ 6 ธันวาคม 2559  เวลา 13.00 – 16.30 น. 
ณ ห้องประชุมพญายอ โรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศร 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
ผู้เข้าร่วมประชุม  

- ตามเอกสารลงรายมือชื่อแนบท้ายรายงานนี้ 
ก่อนเข้าสู่วาระการประชุม 

ประธาน กล่าวทักทายท่ีประชุม และ 
 1. ยืนสงบนิ่ง เพ่ือระลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอ

ดุลยเดชเป็นเวลา 1 นาท ี
2. ชมวีดีทัศน์ ธ สถิตในดวงใจไทยนิรันดร์ 
 3. หัวหน้ากลุ่มงานบริหารทั่วไปรายงานกิจกรรมส าคัญๆ ในรอบเดือนที่ผ่านมา 
4. รองผู้อ านวยการด้านปฐมภูมิน าพายืดเยียดออกก าลังกายในห้องประชุม  

เริ่มประชุม เวลา 13.00 น. 
เข้าสู่ระเบียบวาระท่ี  1  เรื่องท่ีประธานแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ (ผู้อ านวยการ รพ.) 

1.1. วันที่ 13-14 พฤษภาคม 2560 ตรงกับเสาร์ อาทิตย์ จะมีแพทย์อาสา แพทย์เฉพาะ
ทาง จากโรงเรียนแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข จากสถาบันต่างๆ มาร่วมมือกันตรวจสุขภาพ โดยเฉพาะโรค
ยากๆ และตกค้างอยู่ รักษาไม่ได้ ในพื้นที่ปราจีนบุรี ที่เป็นห่วงเลยคือคนไข้จะไม่มี บางทีหมอมาเกินคนไข้ ต้อง
ช่วยการคัดเลือกคนไข้มารับการรักษา 13-14 พ.ค.60 ให้ทุกคนขึ้นมาช่วยกัน ร่วมกันท างานดูแลชาวบ้านตาม
โครงการแพทย์อาสา เพ่ือถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพล อดุลยเดช และ
เทิดพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณบดินทรเทพยวรางกูร รัชกาลที่ 10 ด้วย ของนักศึกษา
หลักสูตรธรรมาภิบาลผู้บริหารทางการแพทย์ระดับสูง รุ่นที่  1 -5 สถาบันพระปกเกล้า จะมีการเชิญ
นายกรัฐมนตรีมาเป็นประธาน ในวันที่ 14 พ.ค.60 ผมมอบรองแพทย์ และ หมอชาติชาย รองผู้อ านวยการทุก
ท่านเป็นแกนหลักในการเตรียมการ และด าเนินการร่วมกับคณะแพทย์ที่จะมาเป็นแพทย์อาสา กับสถาบัน
พระปกเกล้า และส่วนกลาง อาจมีการลงพ้ืนที่อีกเรื่อยๆ เพ่ือส ารวจสถานที่ ส่วนการมาพัก จะนอนพักที่
โรงแรมทวาราวดี ดับเบิ้ลเอสนับสนุนฟรีทั้งหมด มีการเลี้ยงอาหารประชาชนฟรี น่าจะมีผู้ป่วยไม่ต่ ากว่า 
10,000 คน จะมีการตรวจรักษาล่วงหน้า ไม่ได้มาตรวจรักษาวันที่ 13-14 เท่านั้น ในหลายๆพ้ืนที่ ก็ขอความ
ร่วมมือพวกเราทุกคนด้วยน่ะครับ 

1.2. จากการที่ได้รับมอบหมาย จากกระทรวงสาธารณสุข ในการต้อนรับนายกรัฐมนตรี           
ในวันที่ 30 พฤศจิกายน 2559 โดย โรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศร ร่วมกับมูลนิธิโรงพยาบาลเจ้าพระยา
อภัยภูเบศร พร้อมคณะ ได้ไปจัดนิทรรศการสมุนไพรและการแพทย์แผนไทยอภัยภูเบศร ต้อนรับท่าน               
พล.อ.ประยุทธ์ จันท์โอชา นายกรัฐมนตรี ซึ่งเดินทางมาประชุมหัวหน้าส่วนราชการระดับกระทรวงหรือ
เทียบเท่า ครั้งที่ 1/2560 ณ ห้องประชุมชัยนาทนเรนทร กระทรวงสาธารณสุข โดยกรมพัฒนาการแพทย์แผน
ไทย ได้ตั้งงบประมาณ 100 กว่าล้านบาท แต่ยังไม่ได้รับการอนุมัติ แจ้งเพ่ือทราบ เพ่ือจัดตั้งโรงพยาบาลแพทย์
แผนไทยมูลค่า 100 กว่าล้าน ให้กับพ้ืนที่ใน จ.ปราจีนบุรี ณ พ้ืนที่บางเดชะ ตรงนั้นจะเป็นประตูเมืองเข้าสู่            
จ.ปราจีนบุรี 
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1.3. กิจกรรมแปลอักษรแสดงความอาลัย และแสดงออกซึ่งความจงรักภักดีตราบนิจนิรันดร์
ต่อพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเก็บภาพไว้ให้ดี เป็นความทรงจ า
ที่ดี ทุกฝ่ายท าได้ดี ขอบคุณพ่ีเล็กเพ็ญศรี และแกนน าด้วยท าได้ดีมาก 

1.4. กิจกรรมบริจาคโลหิต บริจาคดวงตาและอวัยวะ ,กิจกรรมปลูกต้นไม้ ท าความสะอาด 
ปรับภูมิทัศน์ภายในโรงพยาบาล , กิจกรรมบรรพชาอุปสมบทหมู่และถือศีล 8 ถวายเป็นพระราชกุศลแด่
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช เนื่องในโอกาสคล้ายวันสถาปนากระทรวงสาธารณสุข               
(27 พ.ย.59) 

มติที่ประชุม..........................................รับทราบ........................................................ 
1.5 เรื่องจากกรมการจังหวัดปราจีนบุรี (รองวิเชียรฯ มอบหมาย หน.กลุ่มงานบริหาร) 

  - กรณีการเกิดสาธารณภัยทุกประเภทภายในจังหวัดปราจีนบุรี (War room ICS 
prachinburi) ผวจ.ได้วางแนวทางปฏิบัติกรณี ที่เกิดสาธารณภัย เช่น ไฟไหม้ หรือ สารเคมีรั่วไหล   ให้มีการ
จัดตั้งกองบัญชาสถานการณ์ ics post  ส าหรับในเวลาราชการ ให้หัวหน้าส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง ไปรวมกันที่
ห้องท างานผู้ว่าราชการจังหวัด , ส าหรับนอกเวลาราชการ ให้หัวหน้าส่วนที่เกี่ยวข้อง ไปรวมตัวกันที่ จวนผู้ว่า 
โดยผู้ที่เข้าร่วม หากหัวหน้าส่วนราชการ ไม่ว่าง ให้ส่งตัวแทนที่สามารถตัดสินใจ และพอรู้เรื่องวิธีการจัดการใน
สถานการณ์ที่เกิดขึ้น ไปร่วมด้วยทุกครั้ง , ประธาน หากช่วงที่เกิดเหตุ ผอ.ไม่ว่าง ให้ หมอชาติชาย หรือ รอง
วิเชียร ไปแทน ส่วนท่านรองฯ พนม ต้องอยู่แถลงข่าวที่ รพ. 

มติที่ประชุม..........................................รับทราบ........................................................ 
1.6 เรื่องจากส านักงานสาธารณสุขจังหวัดปราจีนบุรี (ผู้อ านวยการ รพ.) 

  - หน่วยแพทย์ พอ.สว. จ.ปราจีนบุรี ณ โรงเรียนประจันตราษฎรอ ารุง ในวันที่ 8 
ธ.ค.59 รถ EMS ไปตั้งแต่ 07.00 น. ผอ.จะเดินทางไป 9.30 น. ท่านเสด็จ 14.00 น. เตรียมห้องพิเศษ 3 
ห้อง เตรียมหมู่เลือดส ารอง กรณีเกิดเหตุฉุกเฉิน ดูเรื่องความปลอดภัยด้วย มีทีมหมอไปร่วมตรวจรักษา
ประชาชนด้วย เสด็จมาครั้งนี้เปลี่ยนจากร้องเพลงเป็นสวดมนต์ เสื้อ พอ.สว.ไม่ต้องติดโบว์  

- เรื่องงบลงทุนปี 2560 ลงนามในสัญญาจ้างส าหรับวงเงินต่ ากว่า 2 ล้าน  ภายใน 
30 พ.ย.59 ขณะนี้ รอส่งมอบของ และการจ้างวงเงินเกิน 2 ล้าน ภายใน 30 ธ.ค.59 ของ รพ.เจ้ าพระยา
อภัยภูเบศรผ่านเรียบร้อยดี  

- การสนับสนุนค่าใช้จ่ายที่เป็นต้นทุนคงที่ (Fixed cost) ในระดับ รพ.สต. ในเรื่องค่า
สาธารณูปโภค ให้ด าเนินการตามมติที่ประชุม คปสจ. ซึ่งทาง รพ.ก็ด าเนินการอยู่ ส่วนรายละเอียดให้ดูใน
ระเบียบวาระการประชุม 

- ก าหนดการตรวจราชการประจ าปีงบประมาณ 2560 รอบที่ 1 (11-13 มค.60) 
มติที่ประชุม..........................................รับทราบ........................................................ 

ระเบียบวาระท่ี  2  เรื่องรับรองรายงานการประชุม  

- ครั้งที่ 8/2559 วันอังคารที่  26 ธันวาคม  2559  เวลา 13.00 น-16.30 น. ณ               
ห้องประชุมพญายอ รพศ.เจ้าพระยาอภัยภูเบศร 

มติที่ประชุม..............................รับรองรายงานการประชุมไม่มีแก้ไข.................................. 
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ระเบียบวาระท่ี  3  เรื่องสืบเนื่องจากการประชุมครั้งที่แล้ว 

  - หมอชาติชาย สรุปยอดผลการติดตามการช าระค่ารักษาพยาบาล รพช.ใน จ.ปราจีนบุรี 
ยอดค้าง 50 % แรก รวม 17,190,935.29 บาท ส่วนใหญ่จ่ายครบหมดแล้ว เหลือ ที่ รพ.กบินทร์บุรี ยัง
จ่ายไม่ถึง 10 % ค้างอยู่ 7,244,600.51 บาท และประจันตคาม ค้างอยู่ 38,889.87 บาท ซึ่งในท่ีประชุม
นัดช าระภายใน 30 ต.ค.59 ส่วน 50 % หลัง ซ่ึงยังไม่เร่งรัดก าหนดให้จ่าย แต่มี รพ.บ้านสร้าง จ่ายมาแล้ว 
รพ.ยินดีรับไว้ รายละเอียดตามรูปภาพด้านล่างนี้
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- นายณัฐวุฒิฑ์ รายงานผลการด าเนินงานปรับปรุงห้องพิเศษ ขณะนี้ด าเนินการที่ชั้น 3 , 4 , 

5 ณ ตึก 75 ปี ซึ่งชั้น 4 , 5 เสร็จแล้ว เหลือชั้น 3 ด าเนินการไปแล้วประมาณ 50 % รวมด าเนินการในเฟส
แรกจ านวน 33 ห้อง แล้วเสร็จภายในเดือน มกราคม ยังขาดอุปกรณ์ภายใน คือ ทีวี ตู้เย็น และเตียง VIP 

- หมอชาติชาย การพัฒนาระบบสารสนเทศ เป้าหมาย คือ Digital Hospital ความหมายคือ 
โรงพยาบาลที่มีระบบบริหารจัดการข้อมูลและการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุด ทั้งนี้จะเป็น
ประโยชน์ต่อการดูแลรักษาพยาบาลที่ดีกว่า ในขณะที่ควบคุมต้นทุนของการจัดการได้เป็นอย่างดี  เป้าหมาย
ภายใน 5 ปี จะมีการด าเนินการ 3 Step ดังนี้  1 Smart Hospital , 2 Green Hospital , 3 Paperless 
Hospital โดยมีวิสัยทัศน์ คือ มุ่งสู่การเป็นโรงพยาบาลดิจิตอล (Digital Hospital) เพ่ือสร้างความเป็นเลิศใน
การบริหารและบริการสุขภาพ จะมีการสร้าง อภัยภูเบศร Mobile Application และระบบสารสนเทศที่มี
มาตรฐาน นโยบายที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาระบบสารสนเทศ ปีงบประมาณ 2560 สิ่งทีต่้องทราบและสื่อสาร
ต่อๆกัน คือ นโยบายจากรองปลัดสุวรรณชัย “ปีนี้เป็นปีแห่งคุณภาพข้อมูล ข้อมูลที่ดีต้องช่วยกันท า” นโยบาย
ท่านผู้อ านวยการ  “ให้เน้นการพัฒนาระบบ IT และการส่งออกข้อมูล” และในปีหน้า รพ.จะมีโครงการแพทย์
อาสาเฉพาะทางเคลื่อนที่ 13-14 พฤษภาคม 2560 จะมีคนไข้มาใช้บริการมากขึ้นในระยะเวลาดังกล่าว ซึ่ง
จะท าให้ผู้มารับบริการ/วัน เพ่ิมขึ้น 6-7 เท่า จ าเป็นจะต้องเตรียมการรองรับเรื่องระบบ IT ซึ่งจุดเน้น ในปี 
2560 เรื่อง IT มี  3  เรื่อง คือ Hospital Data Center , 43 และ 50 แฟ้ม  , Network และ Wi-Fi + 
Security  โดยเรื่อง 43 แฟ้ม เดือน พย. รพ.ส่งได้ 30 แฟ้ม ส่วน ธค. ส่งได้ 35 แฟ้ม ซึ่งแฟ้มที่เกี่ยวข้องกับ
เรื่องที่จ าเป็นเกี่ยวกับเรื่องเงินส่งได้ครบทุกแห้ม แฟ้มที่เพ่ิมขึ้นมา 5 แฟ้ม คือ  WOMEN, DISABILITY, ANC, 
PRENATAL, POSTNATAL ที่เพ่ิมขึ้นมานี้เพราะ จนท.IT ช่วยคีย์ ย้อนหลังให้ ตอนนี้ความถูกต้องของการ
ส่งออกข้อมูลอยู่ที่ 99.9 % สิ้นเดือนธันวาคม จะได้เพ่ิมอีก 7 แฟ้ม ก็จะเป็น 42 แฟ้มในสิ้นเดือน ธ.ค.นี้ เรื่อง
คุณภาพข้อมูล ในช่วงเดือนที่ผ่านมา สิ่งที่ท ากับสิ่งที่เป็นไม่สอดคล้องตรงกัน ตัวอย่างเช่น สุขภาพผู้หญิง 
(Woman’s Health) ตัวชี้วัด คือ ร้อยละหญิงตั้งครรภ์ได้รับการฝากครรภ์ครั้งแรกก่อนหรือ 12 สัปดาห์ 
เป้าหมาย KPI กระทรวง ตั้งไว้ 60 : 1,000 ผลงานจริง (Manual) = 48 : 1,000 ส่วนผลงานตาม HDC              
= 23.38 : 1,000 เพราะอะไรถึงไม่เท่ากัน ได้พูดคุยปัญหานี้กับ รองพิสิฏฐ์ มีหลายสาเหตุ เช่น คนไข้ส่วน
ใหญ่ไม่ได้มา ANC ครั้งแรกที่ รพ. ไป ANC ที่ รพ.อ่ืน คลินิกบ้าง แล้วมาคลอดที่ รพ.เจ้าพระยาอภัยภูเบศร 
ฉะนั้น ANC ก่อน 12 สัปดาห์ก็จะหายไป ซึ่งเป็นเหตุผลเชิงจากการจัดระบบบริการ ไม่ใช่ปัญหาจากระบบ
ข้อมูล Data management จ าเป็นต้องให้ทุกคน ทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องช่วยกันแก้ปัญหา ตัวอย่างอีกข้อ  
เช่น ข้อมูลน้ าหนัก ส่วนสูง ความดัน จะมี ตัวชี้วัดตัวหนึ่ง คือ ร้อยละความดันที่ควบคุมได้ มีคนไข้ 4 แสน              
แต่คีย์ข้อมูล ไม่ครบถ้วน 2 แสน โดยขาดการคีย์ข้อมูล น้ าหนัก ส่วนสูง ความดัน จึงท าให้ตัวชี้วัดนี้ไม่ผ่าน            
ในปี 2559 รองปลัดสุวรรณชัยเร่งให้แต่ละจังหวัดคีย์ข้อมูลส่วนนี้ให้ครบสมบูรณ์ อีกประเด็น คือ ร้อยละของ
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การบริการแพทย์แผนไทย ก็เกิดจากการคีย์ข้อมูลที่ผิดพลาด อ่านลายมือ สื่อสารกันไม่ดี ท าให้ข้อมูลน้อยกว่า
ความเป็นจริง  ทั้งนี้ข้อมูลที่ดี มีคุณภาพ  ต้องช่วยกันท า สิ่งที่ต้องช่วยกันท า คือ 1. ตั้ง Case Manager / 
ผู้รับผิดชอบ ข้อมูลรายโรค/รายกองทุน/รายตัวชี้วัด 2. ศึกษา Template  ตัวชี้วัดของกระทรวงและ
โรงพยาบาล 3. ก าหนดเป้าหมาย 3 ข้อ 1) ตัวชี้วัด/เป้าหมายที่ก าหนดโดยกระทรวง 2) ผลงานที่ท าได้จริง 
(ระบบ Manual) 3) ผลงานใน HDC จังหวัดปราจีนบุรี 4. ศึกษาการไหลของข้อมูล (Data Flow) 5. ตามรอย
การไหลของข้อมูลเพ่ือหา Pitfall หรือ Error ของข้อมูล (Data Round) 6. ปิด Gap ตาม Pitfall หรือ Error 
ที่ค้นพบ ซึ่งขณะนี้สามารถติดตามข้อมูลได้จาก Health Data Center ใน 3 ระดับ คือ ระดับประเทศ ที่ 
http://hdcservice.moph.go.th/ , ระดับเขต ที่ http://zone6.cbo.moph.go.th/phi/ , ระดับจังหวัด ที่ 
http://203.157.102.125/,  ส่วนระบบ Infrastructure : เป้าหมาย = ปลอดภัย เสถียร เข้าถึงได้ง่าย 
อยากจะให้มีการพัฒนาระบบป้องกันข้อมูลให้มีความปลอดภัยมากยิ่งขึ้น  โดยเฉพาะเรื่องไฟฟ้าส ารอง และ
ไวรัส แนวทางการบริหารความเสี่ยงด้านความปลอดภัยระบบสารสนเทศ ทาง IT จะด าเนินการ ตรวจสอบ 
Virus computer ทุกเครื่องในโรงพยาบาล (505 เครื่อง) ด าเนินการ Format เครื่องที่ติดไวรัสทั้ง Drive C 
และ D ก าหนดนโยบายการใช้เครื่องคอมพิวเตอร์ ห้ามท าการ Download และการติดตั้ง Software เอง หาก
ต้องการโปรแกรมอะไรให้ติดต่องาน IT ห้ามย้ายเครื่อง/สลับเครื่องหรือเปลี่ยนเครื่อง Computer ห้าม 
Download หรือลงโปรแกรม กรณีจะ Download /ลงโปรแกรม ให้ท าเรื่องขออนุญาตท่านผู้อ านวยการ (ผ่าน
รองผอ. ฝ่ายการแพทย์ ให้เก็บข้อมูลที่ Save ไว้ในคอมพิวเตอร์ใน Disk /USB/ External Hard disk ภายใน
วันที่ 10  ธันวาคม ห้ามเสียบ USB/External Hard disk ระหว่างวันที่ 6-20 ธันวาคม ให้ความร่วมมือ
เจ้าหน้าที่ศูนย์ข้อมูลในการส ารวจเครื่องคอมพิวเตอร์ ทั้งนี้งาน IT ขอสนับสนุนงบประมาณเพ่ือจัดซื้อและ
พัฒนาระบบ Infrastructure ดังนี้ 

 
ประธาน ขอความร่วมมือทุกหน่วยงานอ านวยความสะดวกกับเจ้าหน้าที่ศูนย์ข้อมูลด้วย ซึ่ง

งบประมาณที่ขอสนับสนุน 4,520,000 บาท ประธานให้ใช้เงินประกันสังคม ซึ่ง หมอพิสิฎฐ์ รายงานว่ามีเงิน
อยู่ประมาณ 1,221,800 บาท ประธาน ขอมติเห็นชอบจากที่ประชุม โดยจะเอาเงินส่วนนี้ไปด าเนินการ
จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย (1) และซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ประมวลผล 50 ตัว (2) รวม 1,220,000 
บาท โดยคอมพิวเตอร์ 50 ตัว จะเอาไปทดแทนเครื่องคอมพิวเตอร์ที่เช่าบริษัทเอกชน ซึ่งจะหมดสัญญา ใน
เดือน กุมภาพันธ์ 2560 

 มติที่ประชุม....รับทราบ เห็นชอบอนุมัติเงินประกันสังคมจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ตาม
เสนอในวงเงิน 1,220,000 บาท ส่วนรายการที่เหลือ (3,4) อนุมัติในหลักการ หาแหล่งเงินอีกครั้ง...... 

http://hdcservice.moph.go.th/
http://zone6.cbo.moph.go.th/phi
http://203.157.102.125/,%20%20ส่วน
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คุณเพ็ญศรี เงินทอง แจ้งแผนการตรวจราชการ รอบที่ 1 วันที่ 11-13 มกราคม 2560 ลง 
CUP นาดี รพ.สต.ทุ่งโพธิ์ และรอบที่ 2 14-16 มิถุนายน 2560 ทางงานยุทธ์ได้แจกเอกสารตัวชี้วัดและ
แผนงานโครงการที่ผ่านกระบวนการกลั่นกรองจากรองผู้อ านวยการทุกท่าน และ นพ.สสจ.ลงนามอนุมัติใน
แผนปฏิบัติการประจ าปี 2560 ของโรงพยาบาลเรียบร้อยแล้ว ประธาน การจัดท าโครงการ ให้ทุกกลุ่มงาน 
เขียนโครงการเสนอ ผอ.เพ่ือลงนาม ขออนุมัติจาก นพ.สสจ. อีกครั้ง โดยมอบ หมอชาติชาย ควบคุมก ากับ
แหล่งเงินของแผนงานโครงการของทุกกลุ่มงาน พยายามให้ใช้เงินงบประมาณเป็นหลัก เงินบ ารุงใช้ให้มี
ประสิทธิภาพ เพราะจะได้ไม่กระทบกระเทือนสถานะเงินบ ารุง ของ รพ.และขอรายละเอียดผู้รับผิดชอบตัวชี้วัด
ทุกตัวด้วย ให้พ่ีแคทรียา ช่วย ผอ.ติดตามก ากับแผนงานตามตัวชี้วัด โดยเฉพาะ ตัวชี้วัดหลักตาม PA ช่วยก ากับ
ทุกโครงการทุกแหล่งเงิน ให้ปฏิบัติเป็นไปตามแผนงานโครงการด้วย จะได้เกิดความเป็นธรรม ไม่ให้ล่าช้า 
โดยเฉพาะงบที่เกี่ยวข้องกับการอบรม ให้รีบด าเนินการให้แล้วเสร็จโดยเร็ว หมอชาติชาย สรุปแผนงาน
โครงการ ในปี 2560 มีแผนงานโครงการทั้งสิ้น 130 โครงการ ซ่ึงในแต่ละประเด็นยุทธศาสตร์ มีวงเงินรวม
จากทุกแหล่งเงินทั้งสิ้น 21,556,320 บาท ภาระเงินบ ารุงอยู่ที่ประมาณ 15 ล้าน คุณเพ็ญศรี ส่วนงบลงทุน 
งบค่าเสื่อม ทาง รพ.ได้รับจัดสรร 13,017,830.45 โดย CUP เมือง เสนอค าของบลงทุนภายใน 8 ธ.ค.59  

 
 

มติที่ประชุม..........................................รับทราบ........................................................ 
 

ระเบียบวาระท่ี  4  เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา 
............................................ไม่มี.............................................................................................................. .............. 

มติที่ประชุม..........................................รับทราบ........................................................ 
ระเบียบวาระท่ี  5  เรื่องเพื่อทราบ จากรองผู้อ านวยการ / ฝ่าย / กลุ่มงาน 

5.1.เรื่องจากรองฯ ด้านพัฒนาระบบบริการสุขภาพ (นพ.มกร ลิ้มอุดมพร) 
 - การประเมินศูนย์ราชการสะดวก GECC รพ.ผ่านเอกสารรอบแรก แต่ตกเกณฑ์ตอน

ประเมินพ้ืนที่ โดยยังไม่ผ่านเกณฑ์พ้ืนฐานเนื่องจากมีการบริการที่สะดวกเฉพาะงานผู้ป่วยนอก ไม่ครอบคลุม
งานผู้ป่วยใน และทั้ง รพ. ไม่มีงานบริการที่อยู่นอกเหนือภารกิจของ รพ.จากหน่วยงานภายนอกแบบ                 
One stop service เช่น การจดทะเบียนเกิด แจ้งตาย ภายใน รพ. ต้องจัดตั้งระบบโทรศัพท์ Call center ให้
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พร้อมใช้งาน ให้มีเจ้าหน้าที่รับสายที่สามารถตอบข้อมูลบริการพ้ืนฐานทุกด้านของ รพ.ได้อย่างสะดวก และมี
การจัดเก็บข้อมูลได้อย่างเป็นระบบ ส่งประเมินอีกรอบภายในเดือนมกราคม , คัดกรองเอกสารส่งประกวดเดือน 
กุมภาพันธ์, ถ้าผ่าน คณะกรรมการจะลงประเมิน เดือนมีนาคม-มิถุนายน, ประกาศผล เดือนสิงหาคม, มอบโล่ห์ 
ศูนย์ราชการสะดวก เดือนกันยายน 2560 ถ้าได้รางวัลศูนย์ราชการสะดวกจะเป็นมาตรฐานท าให้ประชาชนผู้
มารับบริการเกิดความม่ันใจในการบริการได้เป็นอย่างดี 

- เปิดตัวภูเบศมาสคอต เพ่ือใช้เป็นสัญลักษณ์ในการท ากิจกรรมของ รพ. 
- การพัฒนาคุณภาพ งาน HA  Reacc-3 เตรียมประชุมทีมน าด้านคุณภาพ  ทุก

เดือน ประชุมติดตามความก้าวหน้า ประชุม 2  เดือนครั้ง ติดตามการพัฒนาตามข้อเสนอแนะ และการพัฒนา
ตามมาตรฐาน ติดตามงานที่ ผู้อ านวยการมอบหมาย หรือเรื่องสืบเนื่อง การด าเนินการ Leadership round 
แบ่งสามสายเยี่ยมหน่วยงาน 2  เดือนครั้ง สลับกับการประชุมติดตามความก้าวหน้า รับทราบปัญหาอุปสรรค 
ส่งเสริมการพัฒนาในระดับหน่วยงาน (Unit optimization) เข้าร่วมโครงการ THIP ขอรับรองคุณภาพรายโรค 
stroke เป็นโรคแรก มีโครงสร้างในการร่วมด าเนินงานจากทุกหน่วยที่เกี่ยวข้อง มหกรรมคุณภาพ จัดเดือน 
กุมภาพันธ์ 2560 , ปีหน้ามีโครงการหน่วยงานติดดาว ให้คะแนนหน่วยงานจัดกลุ่ม ด้านบริหาร ประเมินจาก  
KPI ของหน่วยงาน ตาม Service profile สอดคล้อง ร.พ. และปัญหาหน่วยงาน ด้านบริการ ประเมินจาก 
ความพึงพอใจผู้รับบริการ ผู้รับผลงาน ข้อร้องเรียน พึงพอใจลูกค้าภายใน ด้านวิชาการ ประเมินจาก การ
ทบทวน 12 กิจกรรม , CQI , R2R , นวัตกรรม , งานวิจัย ในปี 2560 จะมีคณะกรรมการ การให้ทุน ที่
เข้มข้นขึ้น และจะส่งประกวดในโอกาสต่อไป , การสร้างขวัญก าลังใจ จะท าเสื้ออภัยภูเบศร 1,700 ตัว เสร็จ 
ประมาณ มิ.ย. 60 กิจกรรมเพลงของพ่อ ประกวดร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ในช่วง : ธ.ค.59 - ม.ค.60  

มติที่ประชุม..........................................รับทราบ........................................................ 
5.2.เรื่องการพัฒนาศักยภาพงานศัลยกรรมและการผ่าตัดเล็ก (นพ.ศิริพงษ์ ปิติพร) 

 - แผนกศัลกรรมและผ่าตัดเล็ก ขอด าเนินการย้าย โดยขอใช้พ้ืนที่แผนกอายุรกรรม
ชาย เพ่ือพัฒนาเป็นแผนกศัลกรรมและห้องผ่าตัดเล็ก เพ่ือพัฒนาอาคารสถานที่ส าหรับการผ่าตัด ให้เหมาะสม 
ถูกต้องตามหลักวิชาการ ลดความแออัด สามารถรองรับจ านวนผู้รับบริการด้านศัลยกรรมที่เพ่ิมขึ้น สร้างความ
พึงพอใจแก่ผู้ป่วย โดยมีผู้ป่วยมาบริจาคเงินเพ่ือซื้อโคมไฟผ่าตัด จ านวน 500,000 บาท  

มติที่ประชุม................................รับทราบอนุมัติให้ด าเนินการ............................... 
5.3.เรื่องจากรองฯ ฝ่ายการพยาบาล (นางเพ็ญศรี ด ารงจิตติ) 
  - กิจกรรม 5 ส. 30 ม.ค.60 Open House โดย 31 ธ.ค.59 อาจารย์ชาญชัยจะมา

ประเมิน ENV ภายนอกให้ก่อน ประธาน ผวจ.ให้ present 5 ส. ที่ศาลากลาง ให้ทุกหน่วยงานในปราจีนบุรี 
ท า 5 ส.และให้มีหลักฐานการพัฒนาด้วย และน าเสนอในท่ีประชุมกรมการจังหวัด 

มติที่ประชุม..........................................รับทราบ........................................................ 

ระเบียบวาระท่ี  6  เรื่องอ่ืนๆ 
.......................................ไม่มี........................................ 

 
 
        ปิดประชุมเวลา 16.13 น.

     
 

(ลงชื่อ)............ณัฐวุฒิฑ์  จ าอยู่..............ผู้จด-พิมพ์ รายงานการประชุม 


